

THÁI THỤY

Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân

Hiện nay, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 ở huyện Thái Thụy đang được triển khai tích cực với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.



Thanh niên Thái Thụy tham gia khám tuyển tại huyện.

Đang làm công nhân tại Hà Nội với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng nhưng khi nhận được lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), em Trần Lưu Phú, sinh năm 2002, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn đã chủ động xin nghỉ làm để trở về địa phương. Phú là 1 trong 48 thanh niên của xã tham gia khám tuyển NVQS đợt này. Phú cho biết: Em có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam nên khi địa phương thông báo đi sơ tuyển rồi khám tuyển, em thu xếp thời gian tham gia theo đúng quy định và viết

sẵn đơn tình nguyện nhập ngũ. Cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, em Vũ Văn Minh, sinh năm 1996, thôn Đoài Nghĩa, xã Thụy Liên đang háo hức chờ xem mình có đủ điều kiện nhập ngũ hay không. Dù đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định nhưng khi em bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ, bố mẹ đều đồng tình ủng hộ. Minh tâm sự: Em thấy môi trường quân đội có nền nếp, kỷ cương để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Em viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì muốn mình được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn.

Trần Lưu Phú, Vũ Văn Minh chỉ là hai trong nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS của huyện Thái Thụy viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2021. Đây cũng là minh chứng cho thấy công tác tuyển quân, vận động và sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân ở Thái Thụy đã đạt được kết quả quan trọng. Thượng tá Trần Văn Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện triển khai công tác tuyển chọn, gọi

công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình. Cơ quan quân sự huyện đã tổ chức tập huấn giúp các thành viên hội đồng NVQS các cấp nắm chắc Luật Nghĩa vụ quân sự và các khâu trong quy trình tuyển chọn. Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, động viên công dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các đơn vị: Công an, Huyện đoàn Thái Thụy cũng tích cực vào cuộc, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, quan tâm đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên yên tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng chí Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy chia sẻ: Để thu hút, tập hợp thanh niên thực hiện NVQS, tổ chức đoàn các cấp trong huyện đã lập các nhóm zalo, facebook đưa thông tin về công tác tuyển quân cùng những điều cần biết về Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định hiện hành để thanh niên nắm được và thực hiện; đồng thời, phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nhận

Thượng tá Vũ Huy Cường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thái Thụy



Hội đồng NVQS huyện đã in hơn 4.000 tờ gấp với các nội dung cơ bản về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách cho quân nhân, bố mẹ, vợ con quân nhân tại ngũ và các điều, khoản xử lý việc trốn và cản trở thực hiện NVQS phát cho từng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ban CHQS huyện đã cử các tổ, đội công tác về cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Xuân Thuộc, Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyển quân năm 2021 của xã gặp khó khăn. Tuy nhiên, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng, triển khai sớm các nghị quyết, kế hoạch công tác tuyển quân đến từng thôn. UBND xã tích cực, chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn cũng như công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả sơ tuyển có 48 công dân đủ điều kiện để phát lệnh đi khám. Cả 48 công dân có mặt đầy đủ thực hiện các bước khám tuyển.

thực về Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, tạo động lực phấn đấu, rèn luyện trong quân đội. Tổ chức đoàn các cấp trong huyện còn tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tổ chức liên hoan văn nghệ, tạo khí thế vui vẻ, đầm ấm trước khi tân binh lên đường tòng quân.

Nhằm bảo đảm chất lượng tân binh, ngay từ khâu sơ tuyển, cơ quan quân sự, công an đã phân công cán bộ phụ trách bám địa bàn để phối hợp sàng lọc công dân ngay từ cơ sở. Quá trình khám tuyển tập trung

tại huyện, đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế tuyển huyện có chuyên môn và kinh nghiệm khám tuyển tiến hành khám sàng lọc các bước bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ. Đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Y tế huyện cho biết: Nhìn chung, số thanh niên tham gia khám tuyển năm 2021 cao hơn mọi năm. Để bảo đảm không xảy ra bù đắp, loại trả sau giao quân, trong suốt thời gian khám tuyển, những trường hợp nghi ngờ về sức khỏe chúng tôi đều yêu cầu thanh niên nghỉ ngơi để khám lại.

TẮT ĐẠT

Infographic titled 'MỨC PHẠT PHỔ BIẾN KHI TRỐN TRÁNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ'. It lists various offenses and their corresponding fines: 1. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự... 2. Không có mặt đúng thời gian... 3. Không có mặt đúng thời gian... 4. Gian dối làm sai phân loại sức khỏe... 5. Đưa tiền để làm sai kết quả phân loại sức khỏe... 6. Không có mặt đúng thời gian... 7. Vi phạm đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

MTTQ HUYỆN VŨ THỤY Chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh

Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được MTTQ huyện Vũ Thuỵ tổ chức thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



MTTQ và các đoàn thể xã Vũ Hội (Vũ Thuỵ) tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế.

Cụ Mai Thị Như, thôn Mỹ Am, xã Vũ Hội năm nay đã 100 tuổi và là một trong những hộ nghèo của xã. Nhưng khi chứng kiến người dân trong xã ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, cụ đã một mình lên điểm tiếp nhận hàng ủng hộ của MTTQ xã Vũ Hội để ủng hộ đồng bào. Cụ Như chia sẻ: Đảng, Nhà nước đã cho tôi được hưởng trợ cấp hộ nghèo hàng tháng, nay thấy đồng bào khó khăn tôi sẵn sàng ủng hộ một phần trợ cấp của mình. Tôi mong rằng việc làm nhỏ bé của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cùng nhân dân cả nước giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên với bất kỳ khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Tổng Sỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Hội cho biết: Vừa qua, nhân dân xã Vũ Hội đã ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên gần

200 triệu đồng, gần 1.000 quyển vở, bút, hơn 70 hộp thuốc các loại, hơn 2,5 tấn gạo, 81 thùng mì tôm, hơn 30 thùng nước lọc. Một số hộ dân trong xã vận động bạn bè, hàng xóm thành lập đoàn xe chở hơn 16 tấn hàng hóa cứu trợ vào miền Trung, Tây Nguyên. Ngoài những chuyến hàng đã tới được tay người dân, MTTQ xã cũng tiếp nhận tiền, hiện vật của các nhà hảo tâm và sẽ chuyển lên MTTQ cấp trên. Chúng tôi mong những việc làm nhỏ bé của người dân Vũ Hội sẽ lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thời gian tới, MTTQ huyện Vũ Thuỵ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tuyên truyền, động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, MTTQ từ huyện tới cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TỈNH ĐẠT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

Với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vì vậy, ngoài việc tích cực triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), ngành Y tế còn có nhiều hoạt động tuyên truyền nội bộ với tinh thần "Cán bộ y tế nói không với thuốc lá". Đến nay, hầu hết các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch PCTHCTL và thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị mình. 100% đơn vị đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo PCTHCTL. Công tác tuyên truyền PCTHCTL được nhiều đơn vị thực hiện bài bản, duy trì hiệu quả, điển hình như: Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhân Thái Bình... Hoạt động tuyên truyền đã được các đơn vị tích cực triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Các bệnh viện đã duy trì hiệu quả hoạt động truyền thông trực tiếp trong khám chữa bệnh, trong sinh hoạt hội đồng người bệnh. Các trung tâm y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng. Các trạm y tế xã đã phối hợp hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép trong các hội nghị và tổ chức ký cam kết xây

dựng môi trường không khói thuốc giữa UBND xã và tất cả các ban, ngành, đoàn thể. Vì thế, nhận thức của cán bộ và nhân dân về tác hại của thuốc lá cũng như các địa điểm cấm hút thuốc lá được nâng lên. Đến các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế hiện nay, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong công tác PCTHCTL. Các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về PCTHCTL được treo, dán ở các khoa, phòng; tinh trạng mẫu thuốc, tàn thuốc lá vương vãi nơi hành lang, ghế đá, gốc cây đã giảm nhiều. Ở các khoa, phòng của bệnh viện, cán bộ y tế đã lồng ghép việc tư vấn, tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ bỏ thói quen hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh. Đội ngũ nhân viên bảo vệ, vệ sinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên trì nhắc nhở khi gặp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Các hoạt động trên từng bước làm thay đổi nhận thức của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; cải thiện môi trường làm việc

của các bệnh viện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ y tế và người bệnh. Đoàn giám sát liên ngành về PCTHCTL tỉnh vừa tổ chức giám sát tại 20 đơn vị y tế. Tại thời điểm giám sát có 19/20 đơn vị không có hiện tượng bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hút thuốc lá trong phòng bệnh và hành lang. Các đơn vị y tế đều không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các hoạt động ở cơ quan, đơn vị. Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị trực tiếp sản phẩm thuốc lá diễn ra trong cơ quan, đơn vị y tế. Công tác PCTHCTL được các đơn vị y tế triển khai cùng với nhiều phong trào thi đua và được đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm ở các bộ phận. Tuy nhiên, công tác PCTHCTL tại các cơ sở y tế cũng còn nhiều khó khăn do hàng ngày lưu lượng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đến thăm bệnh nhân tại các bệnh viện quá đông nên khó kiểm soát được tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện, nhất là vào ban đêm. Một số đơn vị đã quy định mức phạt cụ thể

đối với hành vi hút thuốc lá theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhưng vẫn đứng lại ở hình thức nhắc nhở... Hút thuốc lá là một thói quen khó bỏ của nhiều người, các cơ sở y tế luôn xác định để xây dựng môi trường không khói thuốc không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình "mưa dầm thấm lâu", từ đó thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người.

Để tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tác hại của việc hút thuốc lá, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về PCTHCTL tại các cơ sở y tế, các đơn vị y tế, địa phương; duy trì thực hiện tốt mô hình "Cơ sở y tế không khói thuốc" và xây dựng "Nơi làm việc không khói thuốc" nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng về bệnh tật, kinh tế do việc sử dụng thuốc lá gây ra.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Ảnh minh họa